



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
27 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งไทยยังคงเข้มขันการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค นำเข้าสู่ระบบการกักตัว 14 วัน และทำการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ทำให้สามารถนำผู้ที่ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ส่วนในช่วงวันหยุดยาว ขอให้ประชาชนยึดหลัก New normal หากป่วยให้อยู่บ้าน รับประทานอาหารสะอาดปรุงสุกใหม่ และลงทะเบียนเข้า-ออก พร้อมประเมินกิจการ/สถานที่ ในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newsplus

-พญ.วรรณษา หาญเขาวรรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุ มีผู้ป่วยโรคโควิด 19 กว่า 14 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 6 แสนคน และยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย ส่วนประเทศไทยได้ทำแผนความร่วมมือพหุภาคี มีเป้าหมายเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทย และลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพิ่มความมั่นคงของประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.ตนิย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ นายสรายุทธโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผอ.สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก เยี่ยมชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ MiCE สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดงานไมซ์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนานาชาติ โดยผู้จัดงาน พนักงาน และผู้เข้าร่วมงาน ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้รวมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน การลงทะเบียนไทยชนะ ก่อนเข้าและออก เป็นต้น

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากให้กับรพ.ทั่วประเทศ อาทิ เครื่องช่วยหายใจรุ่นต่าง ๆ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญพระราชทานไปมอบให้ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, mcot, workpointnews, newtv, thaipbs, acnews, js100, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, 77kaoded, nationtv, tnthailand, thebangkokinsight, innnews) ที่วิทุกช่อง

-ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากฟิลิปปินส์ 1 ราย, บาเรนห์ 1 ราย, อินโดนีเซีย 3 ราย, สิงคโปร์ 2 ราย อียิปต์ 1 ราย และซาอุดีอาระเบีย 1 ราย เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวใน State Quarantine ผู้ป่วยกลับบ้านเท่าเดิม 3,109 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 124 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,291 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการฯ และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฯ ร่วมกันแถลงข่าว โครงการคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดภัย (Safety & Hygienic Road Trip) จัดทำขึ้นตามแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค ตามแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอรับได้ฟรีที่ PTT Station ทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดที่ <https://tourismproduct.tourismthailand.org/content/487>

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่า ส่วนหนึ่งการแผนการฟื้นฟู จ.ระยอง คือเรื่อง Amazing Thailand Safety & Health Administration ซึ่งเป็นโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยความร่วมมือของ ททท. กับ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าผู้ประกอบการทำตามเงื่อนไขของรัฐ สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ศบค.ได้มอบหมายให้พัฒนาแอปฯ ติดตามตัวคนต่างชาติที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กรมการกงสุล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ททท. ผู้แทนจากสำนักงานประสานงานกลาง ศบค. บ.ท่าอากาศยานไทยฯ ธ.กรุงเทพ และ บ.กสทโทรคมนาคมฯ

ประเด็นข่าว

เพื่อสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน และหาวิธีว่าจะพัฒนาแอปฯ ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการ หรือพัฒนาแอปฯ ใหม่ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแนวทางและนำกลับมาหารือกันอีกครั้งต้นเดือน ส.ค. นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า จัดโครงการอาสาสมัครสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย คล้ายกับ อสม. จะเปิดรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา 1,500 คน คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ยากจนให้เข้ารับการอบรมจากคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน มีระยะเวลาทำงาน 1 ปี หลังจากนั้นจะอบรมอสม.ชุดใหม่ขึ้นมาทดแทน คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

ประเด็นผลกระทบ

1.ค่าตอบแทนอสม.ช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, innnews, tnnthailand)

-นายจรัส คำรอด ประธาน อสม.แห่งประเทศไทย นำสมาชิกแถลงสื่อสารกับสภาพัฒนาฯ ว่า อยากขอโอกาสอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของ อสม. และขอขอบคุณรองนายกฯ อนุนิ และผู้บริหารที่เข้าใจ ให้เกียรติ อสม. ทั้งนี้ วันที่ 29 ก.ค. ตัวแทนอสม. 4 ภาค จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่านรมว.สธ.

2.ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newsplus

-นพ.สุรพงษ์ อำพันวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมรพ.เอกชน ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้ เชื้อไวรัสโควิด 19 กลายพันธุ์มาแล้ว 5 รอบ และขณะนี้ไม่พบภูมิคุ้มกันระยะยาวในผู้ติดเชื้อ ทำให้มีคำถามว่าวัคซีนที่กำลังวิจัยจะทันต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสหรือไม่ มาตรการที่ประเทศไทยดำเนินการอยู่ในขณะนี้ส่งผลให้ได้รับคำยกย่องจากทั่วโลก โดยล่าสุด สำนักข่าว CNN ยกย่องว่าไทย ฟินแลนด์ กรีซ และนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ผู้นำและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.พระไทยในอเมริกาติดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พระเมธีธรรมจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการวัดพระธาตุอุเทนอุบลราชธานี กรุงเทพฯ กล่าวถึงข่าวว่าพระไทยที่ลาสเวกัส ติดเชื้อโควิด 19 ว่า ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าติดเชื้อจริงทั้ง 3 รูป โดย 2 รูปต้องรักษาตัวที่รพ. เพราะอาการหนัก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และไม่สามารถไปเยี่ยมได้ อยากเสนอให้ปิดวัดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

4.มาตรการป้องกันตนเองในคอนเสิร์ต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-เพจ “เจนนี ได้หมดถ้าสดชื่น” โปสต์ภาพจากงานคอนเสิร์ตใน จ.กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในภาพไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่มีใครสวมหน้ากาก และนักร้องยังเช็ดเหงื่อแล้วโยนแจกให้แฟนคลับ ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถามหามาตรการของรัฐบาลและศบค.

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควส, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., MCOT, sanook, xinhua, ntiontv)

- กัมพูชา** ประกาศแบนเที่ยวบินจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียตั้งแต่ 1 ส.ค. หลังพบผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาจำนวนมาก
- เวียดนาม** กลับมาใช้มาตรการทางสังคมที่เข้มงวดในเมืองดานัง หลังพบผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มเป็นคนที่ 2 ภายใน 48 ชั่วโมง
- ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 239 ราย นับเป็นวันที่ 6 ติดต่อกันแล้วที่ผู้ติดเชื้อมากกว่า 200 รายต่อวัน
- สเปน** มีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 920 ราย สูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายมาตรการล็อกดาวน์
- อังกฤษ** ถอดสเปนออกจากกลุ่มประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด 19 มีผลทันทีหลังเที่ยงคืนวันที่ 25 ก.ค. ทำให้นักท่องเที่ยวที่กำลังออกจากสเปนไปอังกฤษไม่มีเวลาในการเตรียมตัว

-**ฝรั่งเศส** ผู้ป่วยในประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ราย เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน นับตั้งแต่เริ่มคลายล็อกดาวน์เมื่อเดือนพ.ค. ทำให้ทางการต้องเพิ่มการตรวจเชื้อฟรีให้ประชาชน

-**เยอรมนี** มีผู้ติดเชื้อถึง 742 รายภายในวันเดียว ด้าน รมว.สธ.เยอรมนี ระบุ ผู้ที่กลับมาจากการพักผ่อนในต่างประเทศนำไวรัสกลับมาทำให้เกิดการระบาดระลอกที่สอง

-**ออสเตรเลีย** นายดาเนียล แอนดรูว์ส มุขมนตรีรัฐวิกตอเรีย แถลงพบผู้ป่วยเพิ่ม 459 ราย สูงสุดทั้งของรัฐวิกตอเรียและระดับประเทศ ยอดสะสมอย่างน้อย 8,181 ราย ในจำนวนนี้ 228 รายต้องเข้ารับการรักษาตัวในรพ. โดย 42 รายยังอยู่ในห้องไอซียู

-**เกาหลีเหนือ** สั่งปิดชายแดนเมืองแกซองหลังพบผู้ต้องสงสัยป่วยโควิด 19 รายแรกของประเทศ ด้านผู้นำเกาหลีเหนือเรียกประชุมคณะโปลิตบูโรเพื่อประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินระดับสูงสุด และประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

-**ปากีสถาน** นายอาซิม อับดุล อาลิม อายุ 103 ปี ผู้ป่วยโควิด 19 กลับบ้านได้หลังผลตรวจครั้งล่าสุดยืนยันการปลอดภัย และอาการป่วยหายเป็นปกติ ถือเป็นหนึ่งในผู้ป่วยอายุมากที่สุดในโลกที่หายจากโรคโควิด 19

-**จีน** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 46 ราย อยู่อันดับ 26 ของโลก มีผู้ติดเชื้อ 88,830 ราย ผู้เสียชีวิตคนที่ 4,634 ราย

ประเด็นข่าว

-แอฟริกาใต้ อยู่อันดับ 5 ของโลก มีผู้ติดเชื้อ 434,200 ราย เสียชีวิต 6,655 ราย ด้าน นายเอบราฮิม พาเทล รัฐมนตรีพาณิชย์ ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 ถือเป็นคณะรัฐมนตรีรายที่ 4 ที่ติดเชื้อ

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 16,224,922 ราย เสียชีวิต 648,840 ราย หายแล้ว 9,927,729 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 4,315,709 ราย เสียชีวิตมากที่สุด 149,398 ราย บราซิล ติดเชื้อ 2,396,434 ราย เสียชีวิต 86,496 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 1,390,296 ราย เสียชีวิต 32,149 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 812,485 ราย เสียชีวิต 13,269 ราย และแอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 434,200 ราย เสียชีวิต 6,655 ราย ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 105 ของโลก

ทุจริตงบบำบัดทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ประชาไทย, ผู้จัดการ, thaipbs, thebangkokinsight)

-นพ.การุณย์ คุณศิริวานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.ได้ขยายผลตรวจสอบคลินิกที่ตรวจพบการทุจริตอีก 63 แห่ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา มาก เนื่องจากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 7 แสนฉบับ โดยสปสช.จะนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวยื่นต่อกองบังคับการปราบปรามและ DSI ต่อไป และยัง ได้ขยายผลตรวจสอบคลินิกทุกแห่งใน กทม. หลังจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี และขยายการตรวจสอบไปยังพื้นที่ปริมณฑลต่อไป

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI ยืนยันว่า เนื่องจากการกระทำผิดฉ้อโกงซ้ำๆ หลายครั้ง จึงมีเรื่องพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.การฟอกเงิน เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงต้องบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการตรวจสอบ

นางจันทนา จินดาถาวรกิจ ผอ.กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สปสช. ได้เพิกถอนการเป็นหน่วยบริการของคลินิกทั้ง 18 แห่งแล้ว กรมฯ จึงเข้ามาดำเนินการในฐานะหน่วยงานดูแลกำกับ โดยทั้ง 18 แห่งต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใน 15 วัน หากแก้ไขไม่เสร็จสิ้น จะต้องมีการสั่งปิดชั่วคราว กรมฯ จะดำเนินการทั้งในด้านมาตรฐานสถานพยาบาล และมาตรฐานวิชาชีพ โดยผู้ประกอบการซึ่งเป็นแพทย์ หากมีความผิดต้องส่งเรื่องให้แพทยสภา ส่วนห้องปฏิบัติการ จะส่งสภาเทคนิคการแพทย์ที่ดูแลเรื่องมาตรฐาน

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาไทย, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, เส้นทางเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, สำนักข่าวอินโฟเควส, thailandplus, bangkokinsight, tnthailand, thaipbs, kapook, js100, thestandard)

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนเข้ารับการรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถาน บริการสาธารณสุขของรัฐ 291 แห่งทั่วประเทศ กว่า 60,000 ครั้ง และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและให้ประชาชนได้รักษาด้วยยาสมุนไพรที่ปลอดภัย มี คุณภาพ มาตรฐาน ถูกกฎหมาย กรมฯ จึงได้ให้รพ.สต.ที่มีความพร้อม 152 แห่ง มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ ใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับตามบริบทของพื้นที่ ตั้งเป้าผู้รับบริการ 15,200 คน นำร่องแล้ว 4 แห่ง คือ รพ.สต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา รพ.สต.เชิงพิน จ.อุดรธานี รพ.สต. บ้านนายอเหนือ จ.สกลนคร และ รพ.สต.บ้านนาปะขอ จ.พัทลุง

ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.เจียรชัย สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษา รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมตลาดน้ำวัดท่าการ้อง ในโครงการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน อาหารริมบาทวิถี เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดน้ำให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านสุขอนามัยและด้านความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้ ได้มอบ ป้าย "อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ Street Food Good Health" ให้แก่ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง และมอบป้าย "อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย Clean Food Good Taste" ให้แก่แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 20 ร้าน มอบป้าย "เมนูสุขภาพ" ให้ร้านที่ผ่านการรับรอง 6 ร้าน

วิธีใช้เชียงให้ถูกสุขลักษณะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีเลือกใช้และเก็บรักษาเชียงให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อโรคปนเปื้อนสู่อาหารหรือเป็น แหล่งเพาะเชื้อก่อโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเลือกซื้อเชียงที่มีพื้นผิวเรียบ ไม่มีรอยขีด หรือร่องลึกที่ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ ทำความสะอาด ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน แยกเชียงสำหรับหั่นอาหารสุกดิบ หรืออาหารพร้อมบริโภค ช่วงที่ไม่ได้ใช้งานต้องใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดวันต่อม เมื่อ เลิกใช้งานแล้วควรเก็บไว้ให้สูงกว่าพื้น และหากเป็นเชียงไม้ ต้องหมั่นนำออกผึ่งแดดเพื่อป้องกันเชื้อรา

โรคไขเถิดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thaiquote

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคไขเถิดออก ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ก.ค. 2563 มีผู้ป่วยทั่วประเทศ 31,438 ราย เสียชีวิต 21 ราย คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แนะนำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและในชุมชนตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยสวมเสื้อแขนยาวและกางเกง ขายาว ใช้สารไล่ยุงหรือใช้กลิ่นกันยุง นอนในมุ้ง หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หน้าแดง มีผื่น มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา เบื่ออาหาร จุกแน่นลิ้นปี่ ให้ไปพบแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

ประเด็นข่าว

-นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พญ. จิรพรรณ ไ้้วเซียง ผอ.รพ.กมลาไสย นายสุขุมวรัญญ์ อัครเศรษฐัง รองประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยย่างตลาด และนายประสิทธิ์ชัย กัลยาสนธิ สสอ.ยางตลาด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์" ระหว่าง รพ.กมลาไสยและวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยย่างตลาด และจะขยายผลการดำเนินงานไปยังรพ.ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมในพื้นที่กาฬสินธุ์ต่อไป

โรคมะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคมะเร็ง Ewing Sarcoma พบบ่อยในกระดูกเยื้องข้อและขา ช่วงต้นขาและรอบเข่า จะพบบ่อยที่สุด แต่บางครั้งอาจพบในตำแหน่งกระดูกส่วนแกนกลางร่างกาย เช่น เขิงกราน กระเบนเหน็บ หรือสันหลัง ซึ่งตรวจพบยากจึงมักปรากฏอาการซ้ำ อาการที่พบ ได้แก่ ปวด บวม คล้ำได้ก้อน บางครั้งพบอาการคล้ายการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย น้ำหนักลด เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยที่มีรอยโรคในกระดูกแกนกลางลำตัว จะมีอาการปวดบริเวณรอยโรคหรือปวดร้าวไปบริเวณอื่นเนื่องจากมีการกดทับหรือเบียดเส้นประสาท

นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า การวินิจฉัยและเริ่มต้นการรักษาอย่างรวดเร็วมักจะได้ผลดี โดยการรักษาประกอบด้วย ให้นยาเคมีบำบัด การผ่าตัด และการฉายรังสีรักษาร่วมกัน การให้เคมีบำบัดจะให้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อลดขนาดก้อนและลดอัตราแพร่กระจายของโรคเพื่อให้ผ่าตัดนำก้อนออกได้ง่ายขึ้น ส่วนการฉายรังสีรักษาจะนิยมใช้ในกรณีที่ไม่สามารถนำก้อนออกแบบเป็นวงกว้างได้ทั้งหมด หรือผ่าตัดแล้วพบว่านำก้อนออกไม่หมดซึ่งมักจะเป็นตำแหน่งที่ผ่าตัดได้ยาก

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

